



ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๙๑

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

- เรื่อง กำหนดและซ่อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒)
- เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการ/สถานพยาบาลที่กระทรวงการคลังกำหนด
- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๔๐๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ตามหนังสืออ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย โดยให้เบิกจ่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นยาขนานแรกตามเงื่อนไขที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติในขณะนั้นๆ และตามข้อบ่งชี้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนด ส่วนค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้เบิกได้เฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ อันเนื่องจากข้อจำกัดที่เป็นเหตุผลทางการแพทย์ โดยให้แพทย์ผู้รักษาเป็นผู้วินิจฉัยและออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อประกอบการเบิกจ่ายตามเหตุผลที่กระทรวงการคลังประกาศ และการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาตินั้น ต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ อย. กำหนด ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีการเบิกจ่ายที่กระทรวงการคลังและ/หรือกรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นต่อไป และตามหนังสืออ้างถึง ๒ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และซ่อมความเข้าใจการเบิกจ่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) กรณีที่แพทย์สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) ตามข้อบ่งชี้ที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) แต่ไม่เป็นไปตามแนวทางกำกับการใช้ยา อันเนื่องมาจากเหตุผลที่เป็นข้อจำกัดทางการแพทย์ มิใช่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย โดยให้แพทย์ผู้รักษาระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางกำกับการใช้ยาของบัญชียาหลักแห่งชาติไว้ในเวชระเบียนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และให้สถานพยาบาลต้องมีกลไกกำกับการใช้ยาของแพทย์กรณีดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และเก็บหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่า สถานพยาบาลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด กรมบัญชีกลางจะดำเนินการเรียกเงินรายการยาที่มีการเบิกจ่ายคืนทั้งหมด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กรมบัญชีกลางได้รับข้อหารือจากสถานพยาบาลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) กรณีแพทย์สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) ตามข้อบ่งชี้ที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) แต่ไม่เป็นไปตามแนวทางกำกับการใช้ยาที่บัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) กำหนดและกรณีแพทย์สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) นอกเหนือจากข้อบ่งชี้ที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) แต่เป็นข้อบ่งชี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) มีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์และซ่อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) ดังนี้

๑. กรณีที่แพทย์สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) ตามข้อบ่งชี้ที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) แต่ไม่เป็นไปตามแนวทางกำกับการใช้ยา ได้แก่ ระบบอนุมัติการใช้ยา คุณสมบัติของสถานพยาบาล คุณสมบัติของแพทย์ผู้ทำการรักษา เกณฑ์การอนุมัติการใช้ยา ขนาดยาที่แนะนำและวิธีการใช้ยา ระยะเวลาในการรักษา การติดตามและการประเมินผลการรักษา เกณฑ์การหยุดยา ข้อเสนอนำเสนอเพิ่มเติม เป็นต้น) อันเนื่องมาจากเหตุผลที่เป็นข้อจำกัดทางการแพทย์ มิใช่เพื่ออำนวยการความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย ขอให้แพทย์ผู้รักษาระบุเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางกำกับการใช้ยาของบัญชียาหลักแห่งชาติไว้ในเวชระเบียนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ โดยสถานพยาบาลต้องมีกลไกกำกับการใช้ยาของแพทย์กรณีดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และเก็บหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบว่าสถานพยาบาลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด กรมบัญชีกลางจะดำเนินการเรียกเงินรายการยาที่มีการเบิกจ่ายคืนทั้งหมด

๒. กรณีที่แพทย์สั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) นอกเหนือจากข้อบ่งชี้ที่กำหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) แต่เป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. เนื่องจากยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (๒) เป็นรายการยาที่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย และมีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งชี้ หรือการใช้ยาดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเฉพาะโรคหรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้น จึงให้ผู้มีสิทธิขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังโดยผ่านส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายค่ายาเป็นรายกรณี ยกเว้นกรณีการเบิกจ่ายที่กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองสวัสดิการรักษายาพยาบาล

กลุ่มงานนโยบายสวัสดิการรักษายาพยาบาล

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๙๕-๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗